



# ข่าวกรมสรรพสามิต

ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

ฉบับที่ ๑๔/๒๕๖๑

## สรรพสามิตแถลงผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๙ (เดือนกันยายน ๒๕๖๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) หลังประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐

กรมสรรพสามิตโดยสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๙ ดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิต สินค้าเถื่อน และสินค้าหนีภาษีระบอบตามแนวชายแดน คิดเป็นมูลค่าของกลาง ค่าปรับ และค่าภาษีที่รัฐต้องสูญเสียรายได้รวมทั้งสิ้น ๓๒๒.๖๙ ล้านบาท

นายกฤษฎา จินะวิจารณ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้มอบนโยบายให้กรมสรรพสามิตดูแลสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษี รวมถึงการดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสุราเถื่อนและบุหรี่เถื่อน และน้ำมันเถื่อน และแรงจูงใจผู้อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมากรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต โดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าจะอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากการบริโภคสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษีจะเป็นอันตรายและส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าสินค้าโดยทั่วไป

อธิบดีกรมสรรพสามิตกล่าวต่อว่า หลังจากที่พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการปรับปรุงโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่ มุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอย่างเป็นระบบ โดยใช้ราคาขายปลีกแนะนำมาเป็นฐานในการคำนวณภาษี จึงจำเป็นต้องกำหนดอัตราภาษีใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับฐานภาษีที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ราคาขายปลีกและสุรามีการเปลี่ยนแปลง โดยมีทั้งปรับสูงขึ้นและลดลงบ้างเล็กน้อย จึงอาจเป็นแรงจูงใจให้มีปริมาณบุหรี่และสุราหนีภาษีเข้ามาในประเทศมากขึ้น และอาจส่งผลให้ผู้บริโภคหันไปหาสินค้าหนีภาษีมากขึ้น ซึ่งจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้และเพิ่มความเสี่ยงด้านสุขภาพแก่ประชาชน

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เดือนกันยายน ๒๕๖๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน ๒๓,๐๕๘ คดี คิดเป็นมูลค่าของกลาง ค่าปรับ และภาษีที่รัฐต้องสูญเสียรายได้ รวมเป็นเงินกว่า ๗๑๙.๖๑ ล้านบาท

โดยในส่วนผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๙ จำนวน ๒,๔๕๙ คดี คิดเป็นมูลค่าของกลาง ค่าปรับ และค่าภาษีที่รัฐต้องสูญเสียรายได้ รวม ๓๒๒.๖๙ ล้านบาท แยกเป็นคดีสุรา จำนวน ๗๙๐ คดี ของกลางน้ำสุราในประเทศและต่างประเทศ รวม ๗,๗๑๖ ลิตร คิดเป็นมูลค่าของกลาง ค่าปรับ และภาษี รวมเป็นเงิน ๑๐,๗๒๘,๔๙๕ บาท คดียาสูบ จำนวน ๘๔๖ คดี ของกลางยาสูบ

จำนวน ๙,๔๓๒,๒๒๐ มวน คิดเป็นมูลค่าของกลาง ค่าปรับ และภาษี รวมเป็นเงิน ๘๑,๙๖๑,๔๓๕ บาท คดีไฟ  
จำนวน ๕๖ คดี ของกลางไฟ จำนวน ๓,๗๑๗ สำหรับ คิดเป็นมูลค่าของกลาง ค่าปรับ และภาษี รวมเป็นเงิน  
๑,๙๗๓,๐๖๑ บาท และคดีน้ำมัน จำนวน ๗๖๗ คดี ของกลางน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซิน จำนวน ๓๒๕,๒๗๑ ลิตร  
คิดเป็นมูลค่าของกลาง ค่าปรับ และภาษี รวมเป็นเงิน ๒๓,๕๙๔,๒๙๗ บาท

อธิบดีกรมสรรพสามิตกล่าวทิ้งท้ายว่า สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๙ ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่  
สรรพสามิต พร้อมสนธิกำลังกับทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันตรวจสอบและปราบปราม  
การกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าจะมีการกระทำผิด เช่น การนำรถโมบายออก  
ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันตามร้านค้าที่แบ่งขายเป็นขวดหรือแกลลอน รวมทั้งที่เปิดขายเป็นปั้มหลอด  
เพื่อป้องกันการลักลอบนำมันเถื่อนตามแนวชายแดน ซึ่งนับเป็นมาตรการที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม  
แก่ผู้ประกอบการโดยสุจริต และเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการคุ้มครองและดูแลสุขภาพของผู้บริโภค  
ให้บริโภคสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากการสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษีจะเป็นอันตรายและส่งผลเสีย  
ต่อสุขภาพมากกว่าสินค้าโดยทั่วไป

ทั้งนี้ ตามระเบียบกรมสรรพสามิตร้านค้าที่จำหน่ายบุหรี่และสุราหากตรวจสอบและพบการกระทำ  
ผิดเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายและเพิกถอนใบอนุญาตทันที ส่วนในกรณีที่เป็นเอเยนต์หรือตัวแทน  
จำหน่ายเมื่อกระทำผิด สรรพสามิตพื้นที่จะดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาต และแจ้งการเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว  
ให้การยาสูบแห่งประเทศไทยทราบเพื่อดำเนินการเพิกถอนการเป็นเอเยนต์หรือตัวแทนจำหน่ายต่อไป

“หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต  
สามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ Call center  
๑๗๑๓ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือที่ [www.excise.go.th](http://www.excise.go.th) หรือแจ้งที่ตู้ ป.ณ. ๑๐ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  
๑๐๓๐๐ ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และจะมอบสินบนนำจับให้ ภายหลัง  
จากคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว”

\*\*\*\*\*

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสรรพสามิต โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๔๗๗๘